

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHĨA HÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2007/CT-UBND

Nghĩa Hành, ngày 05 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới

Ngày 11/05/2004 Chính phủ ban hành Nghị định 119/NĐ-CP về công tác quốc phòng trong tình hình mới, từ đó đến nay dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, chính quyền 12 xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan quán triệt và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng đạt những kết quả bước đầu quan trọng, nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo tinh thần NQTW8 (khoá IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, gắn quốc phòng an ninh (QP-AN) với kinh tế trong tình hình mới còn những tồn tại cần khắc phục, trong đó đáng chú ý nhất là việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chưa thường xuyên, chưa được đầu tư đúng mức, nhận thức trách nhiệm của một số cán bộ ở các phòng, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo 12 xã, thị trấn còn chủ quan, lơ là, chưa chú trọng nhiệm vụ quốc phòng – quân sự trong thời bình, chưa tập trung xây dựng khu vực phòng thủ dân sự. Thế trận QPTD chưa thật sự mạnh và vững chắc, chất lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên còn hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa thường xuyên, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, xã, thị trấn, các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện có lúc còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu công tác quốc phòng trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ đạt hiệu quả chất lượng cao hơn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ thị các Phòng, Ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương 12 xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan trong huyện khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định 119/CP tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn về nhận thức trách nhiệm của cán bộ các cấp và của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh theo Chỉ thị số 26/CT-TU của Tỉnh ủy. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trong khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế văn hoá, xã hội, đối ngoại, gắn quốc phòng với an ninh, quốc phòng – an ninh với kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Các xã, thị trấn cần nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế kết hợp với QP-AN trong xây dựng và thực hiện các dự án dài, trung và ngắn hạn, các dự án liên doanh, các khu cụm làng nghề xây dựng và phát triển mô hình kinh tế - quốc phòng trên từng địa bàn cụ thể: Kết hợp thực hiện tốt chính sách xã hội với chính sách hậu phương quân đội.

Cơ quan quân sự và Công an ở mỗi cấp cùng với các ngành có liên quan nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối phó kịp thời với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

3- Tăng cường củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chú trọng việc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tổ chức diễn tập, duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra canh gác. Thực hiện công tác tuyển quân và động viên theo qui định.

4- Chỉ đạo xây dựng và điều chỉnh, bổ sung kịp thời các kế hoạch bảo đảm kinh tế- xã hội cho năm đầu chiến tranh của các Phòng, Ban ngành (kế hoạch B) trên cơ sở quyết tâm phòng thủ của cơ quan quân sự huyện. Các quyết tâm, kế hoạch phương án tác chiến của cơ quan quân sự huyện, 12 xã, thị trấn, đơn vị tự vệ nhà nước cũng đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời trên cơ sở những phát triển mới về kinh tế- xã hội của từng địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, căn cứ hậu phương và các tiềm lực quân sự ở địa phương.

Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2007, phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt trong Hội nghị quân chính triển khai quân sự - quốc phòng.

6- Để phối hợp đồng bộ và có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng ở địa phương, giao cho Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giáo dục huyện, Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục quốc phòng cho cán bộ các cấp và cho

học sinh trung học phổ thông tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục quốc phòng cho cán bộ các cấp và cho học sinh trung học phổ thông; theo chương trình qui định. Công tác tuyên truyền GDQP cho toàn dân là trách nhiệm chung của các cấp các ngành, Phòng Tư pháp phối hợp với Đài Truyền thanh tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7- Phòng Tài chính- Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện lập dự toán ngân sách huyện hàng năm, đảm bảo chi cho công tác quốc phòng địa phương theo qui định.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, Ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Thúy Nga